

กาหลงคอนสวรรค์	สำคัญพระใหญ่
ผ้าไหมมัดหมี่	มากมีหมอนขิด
วิถีตรกระต๊อบสาน	ชาวบ้านสุขหลาย
มากมายนงเปิดน้ำ	งามล้ำวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไปอำเภอคอนสวรรค์

อำเภอคอนสวรรค์ นับว่าเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม และสมัยล้านช้าง สืบเนื่องมาจนถึงสมัยปัจจุบัน โดยสันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นมาก่อนปี พ.ศ. 2369 เจ้าเมืองคอนสวรรค์คนแรก คือ พระยาขุนหาญ ซึ่งเป็นญาติกับเจ้าเมืองนครราชสีมา ในสมัยนั้น ได้อพยพไพร่พลมาสร้างเมืองใหม่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำชีตอนบน เมื่อตั้งบ้านเมืองแห่งใหม่ได้สำเร็จแล้ว ปรากฏว่า ชาวเมืองมีความอยู่เย็นเป็นสุข ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ แม้กระทั่งนกกาบินมาหากินเป็นต้องไหลในความอุดมสมบูรณ์ทางพืชพรรณธัญญาหารของเมืองนี้ ดังนั้นพระยาขุนหาญจึงได้ให้นามเมืองแห่งนี้ว่า “นครกาหลง”

ในสมัยต่อมาเกิดสงครามแย่งชิงเมือง ส่งผลให้ชาวเมืองนครกาหลงต้องแยกย้ายกันเป็นกลุ่ม และอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น เช่น บ้านพักเกวียน บ้านเพชรใหญ่ บ้านแท่น บ้านมอญ และบ้านดอนไก่อีถือน ภายหลังจากสงครามสงบลง ชาวเมืองที่เหลืออยู่จึงได้ร่วมกันสร้างและบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้ง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า “เมืองสวนหม่อน” หลายปีต่อมาเมืองก็แตกและกลายเป็นเมืองร้างอีกครั้ง

จนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีผู้คนชาวลาวเวียงจันทน์จำนวนมากอพยพข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เมืองนครกาหลงเดิม และเรียกชื่อใหม่ว่า “บ้านคอนสวรรค์” ตั้งอยู่ในบริเวณราบลุ่มแม่น้ำชีเขตเมืองชัยภูมิ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบใหม่ในปี พ.ศ.2449 ซึ่งกำหนดให้เปลี่ยนการปกครองจาก “เมือง” เป็น “จังหวัด” เมืองชัยภูมิจึงเปลี่ยนเป็น จังหวัดชัยภูมิและคอนสวรรค์ มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอเมืองชัยภูมิ

ต่อมาภายหลังทางราชการได้แยกพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์ ตำบลยางหวาย และตำบลช่องสามหมอ ออกจากอำเภอเมืองชัยภูมิ มาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอคอนสวรรค์ โดยมีที่ว่าการอำเภอและศูนย์ราชการตั้งอยู่ที่บ้านจอก หลังจากนั้นจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอคอนสวรรค์ตามลำดับ พร้อมทั้งจัดตั้งตำบลเพิ่มขึ้นอีก

ที่ตั้งอาณาเขต

อำเภอคอนสวรรค์ เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปกครองจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 400 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 653 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบางส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขา ซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อ	อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิและอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้	ติดต่อ	อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย และอำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	อำเภอเมือง และอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่อำเภอคอนสวรรค์



พื้นที่ 653 ตร.กม.

การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างอำเภอคอนสวรรค์กับจังหวัดชัยภูมิโดยทางหลวงแผ่นดิน การเดินทาง มีรถประจำทางจากอำเภอถึงจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่วันที่ 10 เดือนสิงหาคมสามารถเดินทางได้โดยสะดวกทุกฤดูกาล การคมนาคมระหว่างอำเภอกับหมู่บ้านไม่มีรถประจำทางประชาชนส่วนใหญ่อาศัยรถรับจ้างและรถส่วนตัวในการเดินทางระหว่างหมู่บ้านถึงอำเภอคอนสวรรค์และระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีปัญหาในฤดูฝน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง รพช. ทั้งที่เป็นทางลูกรัง และลาดยาง

สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 80 อาชีพหลัก ได้แก่ การทำไร่ ทำนา การปลูกสัตว์ และการทำสวน รายได้ประชากรอยู่ในระดับที่ต่ำ สินค้าออกที่สำคัญ คือ มันสำปะหลัง อ้อย ปอสภาพสังคมเป็นสังคมชนบท

“ ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านการปกครอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการปกครอง	อำเภอคอนสวรรค์	
จำนวนตำบล	9	ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน	103	หมู่บ้าน
จำนวนประชากรทั้งหมด	52,598	คน
ชาย	25,839	คน
หญิง	26,759	คน
จำนวนหลังคาเรือน	15,089	หลังคา
จำนวนเทศบาล	1	แห่ง
จำนวน อบต.	9	แห่ง
จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข	1,045	คน

นโยบายผู้บริหาร

คปสอ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์นางศรีัญญา พันธุ์ทอง ขอประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุข ดังนี้

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการพัฒนาการดำเนินงานใน พื้นที่ให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น โดยใช้ กลไก DHSM&E Benchmark, โรงพยาบาล Green Clean Hospital
2. สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน สุขภาพพัฒนา Implement งานในพื้นที่ให้เกิด Impact เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น จัดทำ โครงการที่มุ่งเน้นให้เกิด Impact ในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่ดีขึ้น
3. พัฒนาระบบกำลังคนด้านสุขภาพ ให้มีสมรรถนะ ตามภารกิจและมีความสุขในการทำงาน พัฒนา ศักยภาพของบุคลากร Best Practice, พัฒนาที่มณฑลของจังหวัดและ อำเภอ มี project Manager พัฒนาทีมบริหารของอำเภอ ในรูปแบบ DHS
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้และเกิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ พัฒนาระบบ การจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการตาม Service Plan : การเงินการคลัง ITA

นโยบายการเงินการคลัง

“เพิ่มรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย พัฒนาระบบข้อมูล รักษาเสถียรภาพทางการเงิน”

“ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”